



ประกาศวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

เรื่อง แนวทางการฝึกอาชีพ/การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ ได้จัดส่งนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ตามสถานประกอบการต่างๆ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษาที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ดังกล่าว ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การฝึกอาชีพ/การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ จึงขอประกาศแนวทางการการฝึกอาชีพ/การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ดังนี้

๑. การส่งนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพ/การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่ที่มีลักษณะการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้ประสานงานกับสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด หากสถานประกอบการยืนยันมาตรการป้องกันที่รัดกุม และนักเรียน นักศึกษา ยินยอมให้ฝึกอาชีพ/การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพต่อ ให้จัดต่อตามความสมัครใจและยินยอม รวมทั้งมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตามและประเมินผลในรูปแบบที่เหมาะสม หรือหากนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง มีความประสงค์กลับภูมิลำเนาให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและจัดหาแหล่งฝึกอาชีพ/การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในจังหวัดทดแทน

๒. กรณีที่ยังไม่ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพ/การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ให้เลื่อนการส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึก จากเดิมวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒